



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
(โดยวิธีสัมภาษณ์และแฟ้มผลงาน (portfolio))  
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ  
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีสัมภาษณ์และแฟ้มผลงาน (portfolio)) ตามเอกสารแนบท้าย  
ประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
โดยวิธีสัมภาษณ์และแฟ้มผลงาน (portfolio) ในวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายภูษงค์ ไชยชิน)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
พนักงานราชการเฉพาะกิจเพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	เลขประจำตัวสอบ
๑.	นางสาวพรทิศา พลอยสารี	๐๑
๒.	นางสาวภัคคนันท์ หินทอง	๐๒

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ไม่มีผู้สมัคร

\*\*\*\*\*

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามตารางดังนี้

พนักงานราชการเฉพาะกิจเพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วิธีการและรายการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่	หมายเหตุ
<b>การประเมิน โดยวิธีการสัมภาษณ์</b> โดยพิจารณาจาก ๑. ความรู้ความสามารถ ๒. ผลงานหรือประสบการณ์ทำงาน ๓. ความประพฤติ คุณธรรม และจริยธรรม ๔. บุคลิกภาพทั่วไป ๕. ทักษะและแรงจูงใจ ๖. แฟ้มผลงาน (Portfolio)	วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เริ่ม เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	

หมายเหตุ

ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์นำหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่า ไม่มีเชื้อโรคโควิด 19 ก่อนการสอบสัมภาษณ์ในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ด้วยวิธี RT PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ผลเป็น - (ลบ) ของสถานที่ตรวจฉบับจริง มาแสดงเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์